



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

มติชน

วันที่

๖

เดือน

ก.ค.

พ.ศ.

๖๐

หน้า

๑๕

‘กฤษฎา’ร่วมงานวันดินโลก5ธ.ค.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุรสิทธิ์ กิตติมลฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 รัชชโลกล เริ่มจากรักดิน สู่อุทยานยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม

นายสุรเดชกล่าวว่า จากพระปรีชาสามารถด้านการจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติจึงทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งประเทศไทยจัดงานวันดินโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการ

ฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล

นายสุรเดชกล่าวว่า ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯเดิมเป็นพื้นที่ดินเสื่อมโทรมมีพื้นที่กว่า 800 ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” เช่น นิทรรศการสหประชาชาติสตูดิโอ นิทรรศการฟื้นฟูพื้นที่ด้วยพระปรีชาพอ นิทรรศการสานต่องานที่พ่อทำ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโดยมีการนำพันธุ์ไม้ดอกสีส้มสวยงามหลากสี เช่น ดอกดาวเรืองและพันธุ์ไม้อีกหลายชนิดมาจัดตกแต่งสถานที่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่